

## **CÂU HỎI THƯỜNG GẶP** [có hiệu lực từ tháng 1 năm 2025]

*Nếu nhân viên gia nhập Baxter thông qua hoạt động sáp nhập hoặc mua lại, vui lòng yêu cầu người đăng ký là con bạn ghi ngày tuyển dụng ban đầu của cha mẹ trong đơn đăng ký là ngày tuyển dụng của cha mẹ tại công ty ban đầu, chứ không phải ngày bắt đầu/ngày sáp nhập hoặc mua lại của Baxter.*

### **ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ**

Đối với nhân viên được chuyển sang Vantive, con của họ có đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu năm 2025 của Baxter không?

Con của nhân viên được chuyển sang Vantive sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu năm 2025 của Baxter.

Con của nhân viên được chuyển sang Vantive đã nhận học bổng vào năm 2024 hoặc các năm trước đó vẫn đủ điều kiện để gia hạn học bổng tối đa ba lần hoặc cho đến khi tốt nghiệp, tùy theo điều kiện nào đến trước, với điều kiện họ tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện sau khi tách khỏi Baxter.

Vantive hiện đang phát triển các chương trình từ thiện và gắn kết nhân viên của riêng mình, vì vậy thông tin chi tiết hơn sẽ được đội ngũ Truyền Thông của Vantive chia sẻ trong thời gian tới.

**Học sinh cuối cấp trung học phổ thông có thể đăng ký chương trình học bổng này không? Nếu có, học sinh có cần cung cấp giấy tờ gì không?**

Có, học sinh cuối cấp trung học phổ thông có thể đăng ký, cũng như sinh viên năm nhất và năm hai đại học. Mỗi người đăng ký cần phải tải lên tài liệu trong phần Tập Đính Kèm [bảng điểm, kết quả Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học (General Certificate of Secondary Education, GCSE) và/hoặc Chứng Chỉ Giáo Dục Phổ Thông Bậc Cao (A level), v.v.]. Một số trường bên ngoài Hoa Kỳ có thể sử dụng thang điểm khác ngoài Điểm Trung Bình Các Môn Học (Grade Point Average, GPA). Điều đó vẫn được chấp nhận. Trong trường "GPA tích lũy theo thang điểm 4.00", bạn chỉ cần nhập 4.00 làm phần giữ chỗ, sau đó tải điểm và bảng điểm lên ở phần Tập Đính Kèm. Trong quá trình xem xét, Scholarship America sẽ điều chỉnh GPA khi cần thiết.

**Con tôi vẫn chưa chọn được trường cao đẳng/đại học cho học kỳ mùa thu. Con tôi vẫn có thể đăng ký học bổng này chứ?**

Có. Sẽ vẫn được nếu học sinh chưa quyết định được trường/đại học vào thời điểm đăng ký. Có một trường trong đơn đăng ký trực tuyến để chọn trường là 'chưa quyết định'. Sau khi Scholarship America xem xét và chọn ra 25% số người đăng ký đứng đầu, với tư cách là những người nhận học bổng mới, trong quá trình này (có thể vào khoảng giữa tháng 5 và tháng 7), học sinh có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin chi tiết về trường đã chọn cho chương trình giáo dục sau trung học cơ sở.

**Tôi là nhân viên của Baxter và hiện đang học đại học. Tôi có thể đăng ký chương trình học bổng này không?**

Nhân viên không đủ điều kiện để đăng ký học bổng này. Chương trình này chỉ áp dụng cho con của nhân viên. Hãy liên hệ với người quản lý hoặc Đối Tác Nghiệp Vụ Nhân Sự của bạn

để xác định xem liệu có bất kỳ chương trình hoàn trả học phí nào được cung cấp tại quốc gia nơi bạn làm việc hay không.

Tôi đang làm việc cho Baxter. Con tôi (người đăng ký là học sinh/sinh viên) cũng đang làm việc cho Baxter. Con tôi có đủ điều kiện để đăng ký học bổng này không?

Không. Chương trình của Baxter dành cho đối tượng là con của nhân viên và các hướng dẫn được liệt kê không đề ra tiêu chuẩn để nhân viên được phép đăng ký học bổng. Do vậy, vì con bạn làm việc toàn thời gian cho Baxter nên họ không đủ điều kiện để đăng ký học bổng.

Vì đây là chương trình liên quan đến nhân viên và được quỹ của công ty (Baxter Foundation) cấp kinh phí/tài trợ, nên công ty buộc phải tuân theo các hướng dẫn của Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, IRS) khi tiến hành quá trình lựa chọn. Nhân viên phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể đi kèm với con của nhân viên.

Tôi là nhân viên của Baxter, lễ kỷ niệm hai năm làm việc của tôi diễn ra ngay sau thời hạn đăng ký và trước đó tôi từng là một nhân viên hợp đồng/nhân viên không chính thức. Thời gian làm việc của tôi có thể được cộng gộp để cho phép con tôi đăng ký không?

Không, thời gian làm việc không được nối liền. Con của bạn sẽ không đủ điều kiện để đăng ký học bổng cho đến năm sau.

Nhân viên đủ điều kiện phải là NHÂN VIÊN toàn thời gian hoặc bán thời gian (không phải nhân viên hợp đồng hoặc nhân viên không chính thức) trong đủ hai năm chậm nhất vào thời hạn đăng ký học bổng. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, Scholarship America sẽ xem xét tất cả các đơn đăng ký và chỉ 25% số người đăng ký đứng đầu đủ điều kiện mới được chọn. Sau đó, bộ phận Nhân Sự của Baxter sẽ xác minh những người đăng ký mới được chọn để đảm bảo người đó đủ điều kiện.

*Tiêu chí đủ điều kiện: Nhân viên phải được tuyển dụng tại Hoa Kỳ hoặc một trong các công ty con quốc tế của Baxter hoặc phải là công dân Hoa Kỳ được chỉ định làm việc tại một cơ sở công ty con của Baxter ở nước ngoài. Vậy công dân Thổ Nhĩ Kỳ có đủ điều kiện không?*

Chương trình học bổng này dành cho con cái của tất cả các nhân viên Baxter ở mọi quốc gia đang làm việc tại Baxter trong ít nhất hai năm liên tiếp trước **thời hạn đăng ký**. Con của nhân viên tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đủ điều kiện, miễn là đáp ứng được các tiêu chí về điều kiện còn lại.

## **ĐĂNG KÝ**

Con tôi sẽ đăng ký học bổng này bằng cách nào?

Chương trình học bổng này chịu sự quản lý của Scholarship America Inc. Hãy nhấp vào liên kết này để bắt đầu quá trình đăng ký: <https://learnmore.scholarsapply.org/thebaxterfoundation/> Các hướng dẫn của chương trình và Câu Hỏi Thường Gặp có sẵn bằng 19 ngôn ngữ trên trang đích.

Có hướng dẫn tham khảo về cách nộp đơn đăng ký không?

Scholarship America có một [video trên YouTube](#) hướng dẫn chi tiết qua về TRUNG TÂM và cách đăng ký. Không có hướng dẫn tham khảo cụ thể nào về cách nộp đơn đăng ký. Tuy nhiên, bạn có thể làm theo cách này:

- Sau khi vào trang đích, hãy nhấp vào “đăng ký ngay” ở cuối trang. Học sinh/sinh viên sẽ phải tạo một tài khoản và nhấp vào “Tôi là học sinh/sinh viên” trong phần “Lần đầu truy cập?” nếu đây là lần đầu tiên họ truy cập trang web.

- Liên kết đăng ký có hướng dẫn từng bước sau khi bạn bắt đầu. Liên kết trực tiếp đến đơn đăng ký là: <https://www.scholarsapply.org/thebaxterfoundation>. Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký có thể được chuyển đến [Scholarship America](#).

Phần Tài Liệu của đơn đăng ký trực tuyến có yêu cầu phải có bảng điểm của bốn năm học gần nhất. Tôi có thể tải lên bảng điểm không chính thức không?

Có, chúng tôi chấp nhận bảng điểm không chính thức. Một bảng điểm hợp lệ phải bao gồm tên học sinh/sinh viên, tên trường, GPA tích lũy, các điểm và tín chỉ đạt được trong mỗi khóa học, được chia nhỏ theo kỳ học (hoặc Điểm đối với trường trung học phổ thông) mà mỗi khóa học đã diễn ra.

Con tôi hiện đang học bán thời gian tại trường cao đẳng cộng đồng và sẽ chuyển tiếp lên đại học vào học kỳ tới. Con tôi vẫn có thể được coi là sinh viên toàn thời gian và đăng ký học bổng Baxter chứ?

Sinh viên đó phải có kế hoạch trở thành sinh viên toàn thời gian vào học kỳ Mùa Thu để đủ điều kiện. Học bổng này dành cho năm học tiếp theo và các yêu cầu về tính đủ điều kiện nêu rõ sinh viên phải hoặc sẽ phải theo học **toàn thời gian**. Nếu con bạn sẽ chỉ là sinh viên bán thời gian vào học kỳ Mùa Thu ở trường cao đẳng/đại học thì con bạn sẽ không đủ tiêu chuẩn nhận học bổng này. Người đăng ký không cần phải là sinh viên toàn thời gian tại thời điểm nộp đơn đăng ký.

Con tôi không thấy Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu Baxter ở tab Học Bổng trong Trung Tâm. Làm thế nào để chúng tôi tìm được chương trình Baxter?

Đơn đăng ký sẽ không hiển thị trên Trang Tổng Quan cho đến khi ở trạng thái đang được xử lý hoặc đã được nộp. Nếu Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu Baxter không hiển thị ở tab Học Bổng, vui lòng gửi email trực tiếp đến Scholarship America tại địa chỉ [thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org](mailto:thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org). Họ có thể giúp khắc phục sự cố. Có thể một thiết lập hoặc sự cố nào đó trong Hồ Sơ của học sinh/sinh viên đang khiến con bạn không tìm thấy Chương Trình Học Bổng Baxter. Con bạn cũng có thể thử quay lại trang Tìm Hiểu Thêm (<https://learnmore.scholarsapply.org/thebaxterfoundation/>) sau khi tạo tài khoản.

Ở Trung Tâm Scholarship America, chúng tôi thấy các chương trình học bổng bổ sung. Con tôi có thể đăng ký những chương trình đó không?

Có thể, thông thường học sinh/sinh viên sẽ thấy các chương trình học bổng tiềm năng khác ở tab Học Bổng. Con bạn chắc chắn cũng có thể đăng ký các chương trình đó, miễn là đáp ứng được các yêu cầu về tư cách đủ điều kiện. Học sinh/sinh viên có thể thấy dòng "*Dựa trên thông tin hồ sơ của bạn, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký (các) học bổng sau đây. Hãy nhấp vào "Tìm Hiểu Thêm" đối với mỗi học bổng để xem liệu bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu về tư cách đủ điều kiện hay không trước khi đăng ký*".

## **HOC BỔNG GIA HẠN**

Cha mẹ của học sinh/sinh viên không còn làm việc cho Baxter. Học sinh/sinh viên đó có đủ điều kiện để gia hạn học bổng không?

Có, những học sinh/sinh viên đó đủ điều kiện để gia hạn học bổng ngay cả khi cha mẹ của người đó không còn làm việc cho Baxter. Khi một học sinh/sinh viên trở thành người nhận học bổng, người đó sẽ được coi là "gia hạn" trong tương lai và có thể gia hạn học bổng thêm ba lần nữa hoặc cho đến khi tốt nghiệp, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước. Sở Thuế Vụ đặt ra quy định cho các chương trình học bổng thuộc Quỹ của doanh nghiệp, trong đó nêu rằng một công ty không được từ chối người nhận học bổng gia hạn hiện tại chỉ vì cha mẹ của người đó là nhân viên không còn làm việc cho công ty. Do đó, đối với những người đăng ký mới, ngày chót là ngày cuối cùng của khoảng thời gian đăng ký. Ví dụ: vào năm 2025, cha mẹ làm việc tại Baxter phải là nhân viên Baxter được hai năm tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2025, ngày kết thúc khoảng thời gian đăng ký.

Sau đây là các liên kết đến các quy định của IRS để tham khảo: Rev. Proc. 76-47, 1976-2 C.B. 670 (được sửa đổi bởi Rev. Proc. 85-51)

- [https://www.irs.gov/pub/irs-tege/rp76\\_47.pdf](https://www.irs.gov/pub/irs-tege/rp76_47.pdf)
- [https://www.irs.gov/pub/irs-tege/rp85\\_51.pdf](https://www.irs.gov/pub/irs-tege/rp85_51.pdf)

Con tôi đã nhận được Học Bổng Toàn Cầu Baxter vào năm ngoái và sẵn sàng gia hạn học bổng cho năm nay. Con tôi gia hạn học bổng bằng cách nào?

Tất cả những người nhận gia hạn sẽ nhận được thông báo qua email từ Scholarship America trong quý đầu tiên của năm 2025. Hãy kiểm tra thư mục Thư Rác.

Nếu địa chỉ email của con bạn đã thay đổi so với đơn đăng ký ban đầu, hãy liên hệ ngay với Scholarship America tại địa chỉ [thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org](mailto:thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org) và cung cấp địa chỉ email hiện tại của học sinh/sinh viên. Thông báo qua email này cung cấp các bước cần thiết mà học sinh/sinh viên cần thực hiện để gia hạn học bổng của mình.

## **HOC BONG**

Nếu học sinh/sinh viên thực hiện đăng ký khi đang ở Vương Quốc Anh, liệu người đó có nhận được số tiền 3.000 USD (Đô La Mỹ) được quy đổi theo tỷ giá bảng Anh (£) để sử dụng cho việc học ở Vương Quốc Anh không?

Học sinh/sinh viên ở ngoài Canada và Hoa Kỳ (bao gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ) có thể quyết định xem họ muốn nhận học bổng bằng USD hay nội tệ, ngoại trừ các quốc gia sau đây. Những quốc gia này chỉ chuyển khoản học bổng bằng USD:

**Nếu Ngân Hàng của bạn nằm trong một trong các quốc gia được liệt kê dưới đây, khoản tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn bằng Đô la Mỹ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng của mình có thể nhận tiền bằng Đô la Mỹ (\$)**

Angola	Indonesia	Rwanda
Argentina	Jamaica	Seychelles
Armenia	Kenya	Sierra Leone
Azerbaijan	Cộng hòa Dân chủ Nhân dân	Hàn Quốc
Bangladesh	Lào	Suriname
Belarus	Lesotho	Đài Loan
Bermuda	Libya	Ukraina
Bhutan	Ma Cao	Uzbekistan
Bosnia	Macedonia	Venezuela
Brazil	Madagascar	Việt Nam
Burundi	Malawi	Quần Đảo Wallis và Futuna
Cape Verde	Malaysia	Tây Ấn
Chile	Mauritania	
Trung Quốc	Mauritius	
Colombia	Cộng hòa Moldova	
Comoros	Mông Cổ	
Costa Rica	Mozambique	
Djibouti	Nepal	
Dominica	Hà Lan	
Eritrea	Nicaragua	
Gambia	Pakistan	
Georgia	Paraguay	
Guatemala	Peru	
Guinea	Romania	
Honduras	Liên bang Nga	

Con tôi sẽ vào cao đẳng/đại học sau hai tuần. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về những người nhận học bổng năm nay. Bạn có biết học bổng sẽ được công bố vào thời điểm nào không?

Chương Trình Học Bổng của Baxter chịu sự quản lý của bên thứ ba là Scholarship America (SAI). Vào cuối tháng 7, con bạn sẽ nhận được thông báo qua email (gửi đến địa chỉ email mà con bạn đã cung cấp trong đơn đăng ký) từ SAI. Vui lòng yêu cầu con bạn xem lại email đó vì nội dung gửi đến có liệt kê **các bước bắt buộc** mà con bạn cần thực hiện. Nếu con bạn đã cung cấp một địa chỉ email không còn sử dụng, vui lòng liên hệ ngay với Scholarship America tại địa chỉ [thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org](mailto:thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org) và cung cấp địa chỉ email hiện tại của con bạn/học sinh/sinh viên.

**Học bổng được phân bổ như thế nào?**

Scholarship America (SAI) xử lý các khoản thanh toán học bổng thay mặt cho Quý. Đối với học sinh/sinh viên tại Hoa Kỳ, Canada và Puerto Rico, Scholarship America chuyển khoản học bổng bằng séc, trả cho nhà trường và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ nhà của từng người nhận. Học bổng được chuyển khoản cho tất cả người nhận học bổng quốc tế sau khi SAI đã nhận được bằng chứng ghi danh và mẫu chuyển khoản.

**Học bổng này có thể được sử dụng vào những khoản chi phí nào?**

Học bổng này dành cho bậc cao đẳng/đại học và chỉ được dùng cho các chi phí hợp lệ liên quan đến giáo dục (học phí, phí khác, sách và đồ dùng cần thiết).

**HOÃN LẠI là gì?**

HOÃN LẠI là khi một học sinh/sinh viên quyết định hoãn lại việc học, tạm nghỉ học trong khi vẫn duy trì học bổng khi quay trở lại. Mỗi người nhận học bổng được phép hoãn lại một lần và thời gian hoãn không được vượt quá hai năm.

**BẠN VẪN CÒN NHỮNG THẮC MẮC CHƯA ĐƯỢC GIẢI ĐÁP TRONG PHẦN CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRÊN?** Vui lòng gửi email có ghi những thắc mắc của bạn đến địa chỉ [andrea\\_cherubini@baxter.com](mailto:andrea_cherubini@baxter.com).

Nếu học sinh/sinh viên có thắc mắc về đơn đăng ký, vui lòng gửi email hoặc gọi điện trực tiếp đến Scholarship America theo địa chỉ [thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org](mailto:thebaxterfoundation@scholarshipamerica.org) và +01-507-931-8370 và hỏi về Chương Trình Học Bổng Toàn Cầu Baxter.